

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH

- Nga và Ấn Độ thảo luận về hợp tác trong khuôn khổ SPIEF và EEF
- 16 nghìn đề xuất được đưa ra trên trang web về phát triển Viễn Đông
- Sẽ thành lập các đặc khu phát triển ưu tiên mới tại Buryatia và Ngoại Baikal



TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

27/3/2019, EastRussia

Doanh nghiệp Thụy Điển được mời tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V

40 doanh nghiệp Thụy Điển hoạt động trên các lĩnh vực chế tạo máy, lâm nghiệp, đóng tàu, logistics đã tham dự Hội thảo về phát triển hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Viễn Đông và Thụy Điển. Buổi hội thảo do Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông phối hợp cùng Phòng Thương mại Liên bang Nga tại Thụy Điển tổ chức ngày 26/3 vừa qua. Tại đây, các doanh nghiệp Thụy Điển đã được nghe giới thiệu về triển vọng đầu tư của Viễn Đông.

Đối thoại Nga – Thụy Điển sẽ được tiếp tục tại Diễn đàn Bắc Cực quốc tế, diễn ra tại Saint-Peterburg vào 9-10/4 tới đây. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển cũng đã nhận được lời mời tham dự EEF-2019 – nơi các doanh nghiệp có thể tận mắt chứng kiến các dự án đang được triển khai, cũng như trao đổi chi tiết với các nhà đầu tư, tìm kiếm đối tác và gặp gỡ với đại diện chính quyền sở tại.

<https://www.eastrussia.ru/news/shvedskim-biznesmenam-predlozhili-vlozhitsya-v-proekty-na-dalnem-vostoke/>

13/3/2019, TASS

Nga và Ấn Độ thảo luận về hợp tác trong khuôn khổ SPIEF và EEF

Chương trình làm việc của Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg và Diễn đàn kinh tế phương Đông đã được xem xét bổ sung trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn đại biểu Ấn Độ tới Moskva ngày 13/3 vừa qua. Cụ thể, tại buổi tiếp đoàn đại biểu các doanh nghiệp công nghiệp lớn của Ấn Độ, ông A. Kobayakov đã đề xuất tổ chức đối thoại kinh doanh Nga - Ấn Độ trong khuôn khổ tất cả các sự kiện quan trọng do Quỹ Roscongress tổ chức.

Ngoài ra, hai bên cũng đã thống nhất tiến hành các cuộc gặp giữa đoàn đại biểu Ấn Độ với lãnh đạo các địa phương vùng Viễn Đông trong khuôn khổ EEF-2019. Bên cạnh đó, khả năng tổ chức phiên họp lưu động của EEF tại Mumbai vào tháng 6/2019 để quảng bá cho Diễn đàn tại Ấn Độ cũng được xem xét.

<https://tass.ru/novosti-partnerov/6212527>

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG

28/3/2019, «Rossyiskaya gazeta»

Mở rộng đối tượng người nhận “héc-ta vùng Viễn Đông”

Những người tham gia chương trình “héc-ta vùng Viễn Đông” đã xây nhà trên đất được nhận có thể đăng ký sở hữu đất trước thời hạn, vốn được quy định là 5 năm sử dụng không hoàn lại. Ngoài ra, hiện nay những người tham gia chương trình quốc gia về tái định cư cũng có thể đăng ký nhận đất tại Viễn Đông. Luật mở rộng phạm vi áp dụng chương trình “héc-ta vùng Viễn Đông” đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/3/2019.

<https://rg.ru/2019/03/28/reg-dfo/rasshiren-perechen-teh-kto-mozhet-poluchit-gektar-na-dalnem-vostokey.html>

26/3/2019, TASS

Tòa nhà đầu tiên của công viên khoa học “Russky” sẽ được xây dựng xong trước năm 2021

Đây là thông tin được ông D. Borovikov – Giám đốc công viên khoa học “Russky” khẳng định. Hiện nay, công viên khoa học đang làm việc trong khuôn viên Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông. Thiết kế tổ hợp tòa nhà đang được hoàn thiện theo chỉ thị của Tổng thống Putin đưa ra tại Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018. Trong thành phần tổ hợp sẽ có khu nhà ở dành cho cán bộ, nhân viên, hạ tầng xã hội, siêu thị.

Công viên khoa học được thành lập năm 2017. Hiện nay tại đây có 65 nhà đầu tư cư trú, chủ yếu là các công ty sản xuất cho thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao trên các lĩnh vực công nghệ robot, xây dựng sinh học, y sinh và thực tế ảo.

<https://tass.ru/ekonomika/6257712>

21/3/2019, «Rossyiskaya gazeta»

16 nghìn đề xuất được đưa ra trên trang web về phát triển Viễn Đông

Kể từ ngày 15/12 năm ngoái, người dân Nga đã có thể đưa ra những đề xuất của mình trên cổng thông tin điện tử dv2025.ru. Những đề xuất này sẽ được xem xét trong quá trình xây dựng chương trình quốc gia về phát triển Viễn Đông.

Chương trình quốc gia về phát triển Viễn Đông đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 cần phải được hoàn thành trước ngày 1/9/2019. Chương trình được soạn thảo theo chỉ thị của Tổng thống Liên bang Nga. Chương trình sẽ gồm các giải pháp nhằm cải thiện tình hình khu vực trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, y tế, giáo dục, giao thông, văn hóa, thể thao.

<https://rg.ru/2019/03/21/reg-dfo/na-sajte-programmy-po-razvitiyu-dfo-ostavleno-16-tysyach-predlozhenij.html>

15/3/2019, RIA «Novosti»

Viễn Đông sẵn sàng sắp xếp công việc cho những người chiến thắng cuộc thi “Nhà lãnh đạo Nga”

Đơn của những người chiến thắng và cả những người lọt vào chung kết cuộc thi “Nhà lãnh đạo Nga” sẽ được ưu tiên xem xét để sắp xếp công việc tại Viễn Đông. Tuyên bố trên được Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev đưa ra tại chung kết của cuộc thi, diễn ra vào 13-17/3 vừa qua tại Sochi. Tại đây, Phó Thủ tướng Yury Trutnev đã thảo luận với các thí sinh lọt vào vòng chung kết về kế hoạch và mục tiêu của họ, cũng như lắng nghe các đề xuất liên quan đến phát triển Viễn Đông và Bắc Cực

<https://ria.ru/20190315/1551844704.html>

9/3/2019, TASS

Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban liên chính phủ Nga – Triều đã diễn ra tại Moskva

Tại phiên họp, hai bên đã thảo luận về hợp tác kinh tế - thương mại song phương, cũng như các vấn đề triển khai một loạt dự án chung trên lĩnh vực giao thông, ví dụ như xây dựng cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya và tuyến đường sắt Hasan – Radjin. Ngoài ra, tại phiên họp hai bên cũng đều khẳng định mong muốn tăng kim ngạch thương mại song phương.

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

20/3/2019, TASS

12 doanh nghiệp dự định đầu tư khoảng 5 tỷ USD vào phát triển Viễn Đông

Trong khuôn khổ Ngày Nhà đầu tư được tổ chức hôm 20/3 vừa qua tại Vladivostok, Phó Thủ tướng kiêm Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev đã có cuộc gặp và trao đổi với về vấn đề triển khai một loạt các dự án đầu tư với các doanh nghiệp Nga cùng các nhà đầu tư lớn đến từ Nhật Bản và Trung Quốc. Các dự án trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, luyện kim, đóng tàu, công nghệ cao với tổng giá trị đầu tư khoảng 5 tỷ USD đã được đưa ra thảo luận.

<https://tass.ru/ekonomika/6237855>

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

14/3/2019, RIA «Novosti»

Sẽ thành lập 2 đặc khu phát triển ưu tiên mới tại Buryatia và Ngoại Baikal

Đây là thông tin được Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev chia sẻ tại phiên họp hôm 14/3 vừa qua của Ủy ban Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng Viễn Đông và Baikal. Theo lời ông Trutnev, các đặc khu phát triển ưu tiên mới sẽ cho phép triển khai khoảng 20 dự án đầu tư và Chính phủ sẽ hỗ trợ hơn 6 tỷ RUB từ ngân sách để xây dựng hạ tầng.

Tại Đặc khu phát triển ưu tiên “Buryatia” dự kiến sẽ triển khai 4 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 24,7 tỷ RUB, tạo ra 2760 công ăn việc làm mới. Trong khi đó, tại Đặc khu phát triển ưu tiên “Ngoại Baikal” dự kiến triển khai 15 dự án với tổng vốn đầu tư là 196 tỷ RUB và tạo ra thêm 9000 công ăn việc làm mới.

<https://ria.ru/20190314/1551796085.html>